

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Công văn số 671/TKV-TCNS ngày 24/02/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
2	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
5	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Cho thuê xe có động cơ	7710
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
9	Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn)	4633
10	Dịch vụ đóng gói (Chi tiết: Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm; dán tem, nhãn và đóng dấu)	8292
11	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Lập đề án, báo cáo khai thác sử dụng tài nguyên bao	7490




STT	Tên ngành	Mã ngành
	<i>gồm: lập đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt; Lập đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước dưới đất; Lập đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển)</i>	

Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Do nhu cầu phát triển kinh doanh và các dịch vụ kèm theo tại Trung tâm Khoáng nóng địa chất cũng như để chủ động trong việc sửa chữa các thiết bị đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và cung ứng ra bên ngoài. Ngoài ra, nhằm khai thác triệt để, hiệu quả năng lực thiết bị chuyên dùng hiện có, phù hợp kế hoạch huy động thiết bị trong từng kỳ sản xuất. Để tận dụng thiết bị hiện có của Công ty, Công ty có kế hoạch cho thuê các thiết bị này và triển khai cung cấp thêm dịch vụ giải phóng mặt bằng để tạo thêm phần doanh thu cho Công ty cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh có mã nêu trên cho Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV là quan trọng và cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng/. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty;
- Bộ phận CNTT (Đăng trên Website);
- Lưu T.ký; Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản

